

ปตท.ผนึกกฟผ.ต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ

ร่วมสร้างนวัตกรรม ทุน 'Thailand 4.0'

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานใน “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านพลังงาน” ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รมว.พลังงาน กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือด้านพลังงาน ครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของสองรัฐวิสาหกิจไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานที่มีพันธกิจหลักในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ก็เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพของประเทศ และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

“ปตท. กับ กฟผ. จะร่วมกันศึกษา วางกรอบความร่วมมือในการประกอบธุรกิจพลังงาน ด้วยองค์ความรู้ในธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเสริมสร้างให้เกิดการนำไปประยุกต์และต่อยอดให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่ประเทศได้ในอนาคต เพื่อให้การประกอบธุรกิจพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วจากความร่วมมือในครั้งนี้”

นอกจากเป็นการสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางพลังงาน และนโยบายที่ส่งเสริมมิติด้านนวัตกรรมผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “Thailand 4.0” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ Value Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแล้ว ยังจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน และ

จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ภาครัฐ ภาค
ประชาชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อยืนยันว่า
ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย
จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และจะได้รับการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงพลังงาน ปี 2561-2565 มุ่งเน้นให้
ประเทศมีความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมด้วย
ศักยภาพที่แข่งขันได้ในเวทีโลก สำหรับความ
ร่วมมือทางด้านพลังงานของ กฟผ. และ ปตท.
ตามข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 2 ปี โดยบูรณาการ
ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรจากทั้งสององค์กรมาใช้ในการพัฒนา
พนักงาน และจัดตั้งโครงการนำร่อง (Pilot
project) เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางด้าน
พลังงานในอนาคต

นายกรศิษย์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ
กฟผ.กล่าวว่า ปตท. และกฟผ. ในฐานะ
รัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านพลังงาน
ของประเทศจึงต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องรองรับการเติบโตของเทคโนโลยี

๐๘๘๐๘๐๑๖